

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการวิจัย ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาสรุป อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ปกครองที่มี อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกันมีความเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ขอบเขตด้านประชากร หมายถึง ผู้ปกครองที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ปกครองที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 163 คน โดยใช้วิธีคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรกรณีทราบจำนวนของประชากรของยามานะ (Yamane. 1973 : 727)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดเป็นค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA (F-test) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ ระดับ .05 กรณีพบว่า มีความแตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (Least Significant Different) การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ จะใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 163 คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคง

2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีเห็นความคิดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และมีความคิดเห็น การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และด้าน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม จำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่แตกต่างกัน พบว่า

3.1 ผู้ปกครองที่มีอายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

3.2 ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3.3 ผู้ปกครองตามที่ตั้งของศูนย์ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทุกด้าน

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม แยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย ดังนี้

4.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนครบทุกด้าน จัดหาสิ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบดีเป็นประจำ

4.2 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ครูควรมีเพียงพอสำหรับเด็กมีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อเด็กให้มากขึ้น ให้มีหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายให้บุคลากรออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำ และประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

4.3 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ประชาชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การบริหารและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสม่ำเสมอ และมีการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กเป็นประจำ

4.4 ด้านการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า จัดให้มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนามเด็ก และควรจัดแบ่งห้องการจัดการเรียนการสอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเก็บของเป็นสัดส่วน

อภิปรายผล

ผลจากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพธาราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเพราะว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม มีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ และมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ชัดเจน ประกอบกับผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จากเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพธาราม จังหวัดนครพนม จึงปรากฏผลอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ บุญยิ่ง เทศน้อย (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและ ความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการในการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบล จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุนิสา ภาที (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ปกครองที่มี อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำแนกตาม อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง โดยรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง โดยรวม ไม่แตกต่างและรายด้าน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและด้านการมี ส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน

ผลการวิจัยไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนจำแนกตามที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าผู้ปกครองเด็กเล็กที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน ผลการวิจัยตรงกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยที่พบ คือผู้ปกครองที่มี อายุ และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นของ ผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่มี อายุ และอาชีพ แตกต่างกันได้ใช้บริการจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม มีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ และใช้มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเดียวกันที่ชัดเจน เท่าเทียมกัน

ส่วนผู้ปกครองที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีที่ตั้งแตกต่างกันมีความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีที่ตั้งแตกต่างกัน จึงมีความต้องการ สภาพปัญหา สภาพพื้นที่ ความเป็นอยู่ ที่ต่างกัน ประกอบกับข้อจำกัดใน เรื่องการจัดสรรงบประมาณและปัญหาการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งที่ต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหาร จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งและขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหาร ปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมบัติ อาคะนิช (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตาม อายุ อาชีพ และรายได้ พบว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอายุและรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชน มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ บุญอึ้ง เทศน้อย (2544 : บทคัดย่อ) พบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีระดับการศึกษา อายุ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบ และชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดต่างกัน มีทัศนคติต่อสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ระดับการดำเนินงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ สุนิสา ภาคี (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ

ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผลจากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นที่ควรต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- 1.1.1 จัดห้องพยาบาลสำหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน
- 1.1.2 จัดอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 1.1.3 จัดอาคารเรียนและบริเวณอาคารเรียนได้มาตรฐาน คงทนปลอดภัย
- 1.1.4 จัดสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย
- 1.1.5 ให้ประชาชน ผู้มีคุณวุฒิทางวิชาการ ร่วมติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.2 ในการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบกำหนดคน โยบาย แผนงาน และกิจกรรม ตามภารกิจงาน ด้านการพัฒนา เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการให้กับผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

- 1.2.1 ควรมีสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนครบทุกด้าน
- 1.2.2 มีครูเพียงพอสำหรับเด็กมีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อเด็กให้

มากขึ้น

- 1.2.3 จัดหาสิ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- 1.2.4 ควรมีการประชุมสัมพันธ์การดำเนินงาน เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทราบเป็นประจำ

1.2.5 หน่วยงานของรัฐ เข้ามาสนับสนุน และประชาชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การบริหารและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจใช้ข้อมูลจากการศึกษาคั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มประชากรที่กว้างขึ้น หรือเปลี่ยนกลุ่มประชากร

2.2 ควรมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันกับผู้ปกครองในเขตอื่น เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY